



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 26 กันยายน 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25185

หน้า: 1(บน), 2

Col.Inch: 50.48 Ad Value: 111,056

PRValue (x3): 333,168

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: สมรักษ์ฮึดสู้ขอทวงสิทธิเป็นตัวอย่าง

สมรักษ์ฮึดสู้ ขอทวงสิทธิ เป็นตัวอย่าง

อดีตฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก “สมรักษ์ คำสิงห์” เจ้าของฉายา “ไม้มอมตะ” ลั่นขอ

♦ อ่านต่อหน้า 2

สมรักษ์

□ ต่อจากหน้า 1

ปักหลักสู้หวังเป็นคดีตัวอย่าง หลังชาวบ้านแห่ร้องให้ออกหน้าช่วยเรียกร้องความยุติธรรม เหตุโดนฟ้องคดีแบบเดียวกันเพียบ แจบงรายถึงขั้นฆ่าตัวตายหนีความอับอาย บางส่วนกลัวเสียหน้า ยอมเสียที่สวนไร่นาไปหมด วอนผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องช่วย อย่าปล่อยให้หากินบนความเดือดร้อนของชาวบ้าน พร้อมส่งทนายเลื่อนชี้แจงเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ระบุติดราชการ ด้านอธิบดีกรมบังคับคดี ระบุต้องชี้แจงรายได้-ทรัพย์สินตามกฎหมาย จะอ้างไม่รู้เป็นหนี้ไม่ได้ และควรรีบมาพบเพื่อรักษาสีทธิตัวเอง หากยังเบี้ยวโดนอายัดทรัพย์

จากกรณี ร.อ.สมรักษ์ คำสิงห์ (ร.น.) อดีตนักชกฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์คนแรกของไทย เจ้าของฉายา “ไม้มอมตะ” กับนางสาวนีย์ คำสิงห์ ภรรยา ถูกบริษัท บริหารสินทรัพย์มหานคร จำกัด ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง จนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยมีสาเหตุจากการเป็นหนี้ก้อนโต เพราะขาดผ่อนส่งบ้าน จนโดนยึดนำไปขายทอดตลาดตามด้วยเรื่องภาษี หจก.ปิ่นน้ามัน ที่เปิดให้พ่อตาแม่ยาย ที่ จ.ชัยภูมิ และภาษีรายได้ส่วนบุคคล ขณะนี้เจ้าตัวยังไม่ถูกให้ออกจากราชการ เนื่องจากความผิดยังไม่ปรากฏ อยู่ในขั้นตอนประนอมหนี้ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความลับหนักเมื่อวันที่ 25 ก.ย. ร.อ.สมรักษ์ เปิดเผยว่า “ไม่ได้ไปไกลเกลียดคิดตามที่กรมบังคับคดีนัดไว้ แต่ให้ทนายส่วนตัวเลื่อนนัดออกไปก่อน เนื่องจากติดภารกิจ ทั้งนี้มีคนที่ถูกคดีฟ้องล้มละลายมากมายที่ขอให้ช่วยเพราะโดนคดีแบบนี้เช่นกัน เงินที่ติดค้างอยู่ถูกบริษัทซื้อหนี้เสียไปแล้วปล่อยเวลาให้เนิ่นนาน จนดอกเบี้ยวมหาศาลเกินความจริง

ชาวบ้านบางคนถึงกับฆ่าตัวตายด้วยความอับอาย บางคนกลัวเสียหน้า ก็ต้องยอมทุกอย่าง ที่สวนไร่นาที่เท่าไรก็เอาไปให้หมด จึงอยากให้ตนเองออกหน้าช่วยทำให้เกิดความยุติธรรม

ร.อ.สมรักษ์ กล่าวต่อว่า ตนเองก็ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายอะไรมากนัก ต้องวอนให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ อย่าปล่อยให้ธุรกิจเช่นนี้หากินบนความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่สำคัญเจ้าหน้าที่ของรัฐก็อย่าไปส่งเสริม ไม่ว่าจะตั้งใจหรือเป็นเรื่องบังเอิญก็ตาม การออกข่าวว่า ตนเองจะล้มละลาย เป็นเรื่องที่ไม่เข้าทางบริษัทเหล่านั้นเลย และทำให้ตนเองเสียหายไปด้วย นาที่นี้ยังไม่ล้มละลายแต่ข่าวออกมาก็เหมือนล้มละลายไปแล้ว อย่างไรก็ตาม จะขอปักหลักสู้อย่างเต็มที่เพื่อตนเอง และชาวบ้านที่ถูกฟ้องร้องลักษณะนี้

ต่อมาเวลา 15.00 น. วันเดียวกัน ร.อ.สมรักษ์ ได้มอบหมายให้ทนายความเข้ามาเลื่อนนัดเข้าให้การสอบสวนกิจการทรัพย์สิน เนื่องจากคิดธุรกิจ ไม่สะดวกเข้าพบเจ้าพนักงาน ส่วนกำหนดเข้าให้การครั้งต่อไป เป็นรายละเอียดในสำนวนคดี ซึ่งอยู่ระหว่างให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดให้แน่นอนอีกครั้ง โดยขั้นตอนในการสอบสวนกิจการทรัพย์สินนั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะสอบถาม ร.อ.สมรักษ์ และภรรยาว่าประสงค์จะประนอมหนี้หรือไม่ ที่ผ่านมามีหลายคนที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เข้าสู่การประนอมหนี้ และสามารถเจรจาตกลงกันได้ โดยไม่ตกเป็นบุคคลล้มละลาย

ด้าน น.ส.รีนวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า ในฐานะที่กรมบังคับคดี มีหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลังศาลมีคำสั่งก็จะต้องชี้แจงให้กับผู้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เข้ามาชี้แจงเรื่องรายได้และทรัพย์สิน หลังจากที่เขาพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ออกหมายเรียกให้เข้าชี้แจงภายใน 7 วัน โดยในวันที่ 25 ก.ย. เป็นวันครบกำหนด เนื่องจากคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเป็นคดีอาญา หากผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ไม่มา จะได้รับผลตามกฎหมายอย่างไรก็ตาม หากผู้พิทักษ์ทรัพย์มีความประสงค์จะขอเลื่อนเข้าพบพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ก็ต้องแจ้งขอเดือนเป็นลายลักษณ์อักษร

น.ส.รีนวดี กล่าวว่า เบื้องต้นทราบว่า ร.อ.สมรักษ์ ได้มอบหมายให้ทนายเข้ามาขอเลื่อนนัดชี้แจง โดยระบุว่าติดราชการ ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จะต้องพิจารณาเหตุผลการขอเลื่อนนัดว่า มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ หากมีเหตุผลเพียงพอหรือมีภารกิจที่นัดไว้

ล่วงหน้าก็สามารถเลื่อนนัดได้ โดยกฎหมายก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า จะเข้ามาชี้แจงต่อพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เมื่อใด แต่ควรรีบมาเพื่อรักษาสีทธิของตัวเอง การมาพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ถือว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย การจะอ้างว่าไม่เคยเป็นหนี้ หรืออ้างว่าบริษัทเจ้าหนี้ไม่เคยแจ้งหนี้ทำให้ถูกฟ้องล้มละลายไม่ได้

อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวอีกว่า กรมบังคับคดีได้พยายามชี้แจงให้ ร.อ.สมรักษ์ เข้าใจขั้นตอนของกฎหมายแล้วว่า การประนอมหนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการกลายเป็นผู้ล้มละลาย และการประนอมหนี้ก็ต้องได้รับความยินยอมหรือความเห็นชอบจากเจ้าหนี้และศาลด้วย จะอ้างว่าไม่เคยเป็นหนี้ไม่ได้ ต้องไม่ลืมว่ากฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายอาญา หากผ่านขั้นตอนดังกล่าวไปแล้ว จะมาอ้างว่าไม่ทราบขั้นตอนกฎหมายไม่ได้ เพราะกรมบังคับคดีได้ติดต่อชี้แจงไปทุกช่องทางแล้ว แม้แต่การอธิบายไปยังผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากผู้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดโดยทั่วไป ไม่มาพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จะส่งผลกระทบต่ออย่างไรบ้าง น.ส.รีนวดี กล่าวว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะถือว่าบุคคลนั้นไม่ให้ความร่วมมือทางกฎหมาย จะมีผลกระทบต่อกฎหมายตามมา เพราะหน้าที่ของผู้ถูกสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จะต้องมาชี้แจงรายได้และทรัพย์สินทั้งหมด จะอ้างว่าไม่เคยเป็นหนี้จึงไม่จ่าย ก็ต้องมาชี้แจงต่อศาลแต่กรณีที่เขาพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ออกหมายเรียกแล้วไม่มา และติดต่อไม่ได้ กรมบังคับคดีจะออกหนังสือสั่งอายัดทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ที่ถูกสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ถือเป็นขั้นตอนปกติของกรมบังคับคดีในการรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดคืนให้เจ้าหนี้